

คิดได้ ทำได้ รวยได้

ลภนัท วรินทร์นุวัตร

คณบดีบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คิดได้ ทำได้ รวยได้ เป็นสิ่งที่เรียกว่า สัจธรรมหรืออธิบายง่าย ๆ คือ ความจริงตามธรรมชาติ เพราะการเริ่มจากความคิดที่ดี ก็จะเป็นการจุดประกายสิ่งต่างๆ โดยเดิม ความคิดจะเริ่มจากทัศนคติ Attitude แต่ปัจจุบัน เริ่มนิยมใช้คำว่า Mindset ที่มาจากกรอบความคิด โดยจะมีผลให้เราสามารถเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนผลลัพธ์ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต Mindset เป็นสิ่งที่กำหนดรูปแบบการดำเนินชีวิตของเรา การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตนเอง เพื่อให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดี ย่อมต้องเริ่มมาจาก “การมี Mindset ที่ถูกต้อง” ซึ่งการเปลี่ยน Mindset นั้น ถ้าเราควรฝึกคิดเพื่อการส่งต่อไปยังการกระทำให้ได้ โดยมีการใช้แนวคิดเบื้องต้น 5 อย่างง่าย ๆ ที่คุณสามารถนำความคิดไปกระตุ้นการกระทำเพื่อผลลัพธ์ที่เราอยากได้ ไปปรับใช้ได้ด้วยตัวเอง จึงมีคนพูดว่า คนจะเป็นผลในสิ่งที่ทำที่มาจากสิ่งที่คิด แต่จะเริ่มต้นจากแนวคิดที่ดี เพื่อการที่จะคิด และทำให้ได้ เพื่อผลตอบแทนคือความร่ำรวย ดังนี้

1. มองให้เห็นปัญหา ว่ามันเป็นโอกาส “การมองเห็นปัญหา เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง” การฝึกมุมมอง ด้วยการมองมุมที่ใช้ในการมองเหรียญสองด้าน พร้อมทั้งขอบเหรียญ เป็นการมองหาสิ่งใหม่ที่จะไม่ใช่สิ่งเดิมที่เห็น อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนแต่เราสามารถเริ่มต้นจากการฝึกคิดบวกอย่างง่าย ๆ

แบบแรก จากการมองปัญหาที่เกิดขึ้นให้มาเป็นแนวคิดในเชิงบวก เช่น รถติดคืออย่างไร ทำให้มีเวลาอยู่กับครอบครัวในรถ มีเวลาพูดคุยทำความเข้าใจเรื่องราวต่างๆ การมองสองข้างทาง มีเวลาออกกำลังกายแบบง่ายๆ ในรถ มีเวลากินขนม แต่งหน้า ฯลฯ เพราะส่วนใหญ่เรามักมองไม่เห็นมุมมองมากกว่ามุมมองที่เราเคยคิด การมองเห็นปัญหาจึงเป็นโอกาสใหม่ ๆ รวมทั้งการเปิดใจยอมรับฟังให้คนอื่น คำพังเพยเก่าๆ ที่ยังใช้ได้ดี เช่น สองหัวดีกว่าหัวเดียว โดยเฉพาะอาชีพ ช่างตัดผม ช่างแต่งหน้า ทำให้มีรายได้เยอะขึ้น การฟังคนอื่นอาจจะทำให้เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น เพราะคนอื่นอาจจะไม่คิดว่ามันเป็นปัญหา ดังนั้น การมองเห็นปัญหาของตัวเองด้วยมุมมองคนอื่นก็จะได้ภาพใหม่ๆ เกิดขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้

แบบสอง การมองให้เห็นปัญหา ทั้งที่ยังไม่เป็นปัญหา ก็จะได้แนวคิดเพื่อการสร้างโอกาส เช่น ทำไม่ไหวควง ค้อน ประแจ สิ่งนี้



ทำจากโลหะ มันไม่เป็นโลหะได้หรือไม่ และจะใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่ออะไร ได้บ้าง คำตอบง่ายๆ ที่เห็น คือนายก ใช้ในงาน ที่มีลักษณะหวักลมม่นผลิตจากยางเป็นหลัก เพื่อการใช้งานเฉพาะที่ต้องการไม่ให้งานแตกร้าว ยุบ บวม ต้องการความปลอดภัยของงาน และมีการบำรุงรักษาง่าย ไม่ต้องใช้น้ำมันเพื่อป้องกันสนิม ทำให้การใช้งานมือไม่เปื้อน น้ำมัน น้ำหนักเบา หลังใช้งานเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย เป็นต้น

2. การมองปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราแล้ว เป็นปัญหากับคนอื่นด้วยหรือไม่ ไม่ว่าจะปัญหาเล็ก ใหญ่ แต่ถ้าส่งผลกระทบต่อผู้อื่นจำนวนมาก เราก็สามารถที่จะนำปัญหาเหล่านั้นมาทำเป็นธุรกิจได้ การมองปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหา ตัวอย่างจาก Innovative Startup ลำดับต้นๆ คือ ราวปี ค.ศ. 2008 เมื่อสิบปีก่อน ธุรกิจที่เริ่มจากความต้องการของ นายเทรวิส คาลานิก และนายการ์เร็ต แคมป์ มีปัญหาในการเรียกรถบริการสาธารณะ (แท็กซี่ Taxi) ในช่วงเย็นของวันหิมะตกในกรุงปารีส ซึ่งมีจำนวนน้อย และในขณะเดียวกันมีรถยนต์ส่วนบุคคลขับผ่านไปมา และมีคนรอเรียกรถแท็กซี่ เขาจึงมองปัญหาว่าทำอย่างไรจะเรียกรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อที่จะโดยสารไปที่เขาต้องการ จึงเป็นที่มาของธุรกิจรถบริการ Uber จากการหาหนทาง และสร้างความเป็นไปได้สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการไปที่ต่างๆ ได้ ในขณะที่คนขับรถยนต์ส่วนบุคคลก็มีรายได้เพิ่มขึ้น และสร้างความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ผ่าน Application ในโลกที่มี Internet แพร่หลายขึ้น จึงเป็นประโยชน์ทั้งเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคล และคนที่จะเรียกรถบริการได้สะดวกรวดเร็ว จึงกลายมาเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าหลายล้านบาทในปัจจุบัน

จริงๆ แล้วถ้าใครมีโอกาสไปร่วมงาน โครงการ Startup Thailand ที่เริ่มมีขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่ปี ค.ศ.2016 ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยแนวคิด

นวัตกรรมโดยความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ที่ประกอบด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ตลอดจนเครือข่ายภาคเอกชนสมาคม และกลุ่มผู้ประกอบการ startup ความร่วมมือหลากหลาย ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแสดงจุดยืน และความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยการส่งเสริมสนับสนุน และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจ และสร้างตลาดใหม่ (Scalable) สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด (High growth)

โดยการจัดงาน Startup Thailand จะเป็นการระดมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Technology startup) ของประเทศให้มารวมตัวกันเพื่อเปิดโอกาสให้พบปะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติรวมถึงกลุ่มนักลงทุนที่พร้อมให้การสนับสนุนทางการเงินตลอดจนสร้างความตระหนัก และความตื่นตัวในการเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ อันจะช่วยผลักดันให้เกิดสังคมแห่งผู้ประกอบการขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป จะเห็นแนวทางของธุรกิจ startup ส่วนใหญ่จะมาจากมุมมองให้เห็นปัญหา ว่ามันเป็นโอกาส มีมากมายรอบตัวเรา ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน ทำไมเราเสียค่าไฟฟ้าแพงในห้องนอนที่ติดเครื่องปรับอากาศ (ที่มาของการประหยัดพลังงาน การออกแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ) เราเข้าห้องน้ำถ้าเกิดขาดแคลนของใช้บางอย่างที่อาจจะหมด กระทั่งหันเหมาได้ของสิ่งเหล่านั้นมาทดแทนอย่างรวดเร็วได้อย่างไร (ที่มาของ ร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง ร้านสั่งของ ON LINE) ของกินที่เรากินทำไมต้องมีลักษณะเช่นนั้น (ที่มาของการรวบรวมร้านอาหาร) การเดินทางที่มีปัญหาการจราจรติดขัด การเข้าทำงานที่มีความล่าช้า (ที่มาของ ทางด่วน รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง) ของใช้ที่ต้องพกพา (ที่มาของการฝากเก็บ การจัดส่งสินค้า) การเข้าเรียนหนังสือที่ไม่ทันหรือมีความไม่เข้าใจ การสอนหนังสือซ้ำ (ที่มาของการเรียน ON LINE) การซักเสื้อผ้าที่เราใช้แล้ว (ที่มาของร้านบริการซักอบรีด ร้านขายของมือสอง) ฯลฯ

3. สร้างความง่าย และช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วน “ชีวิตไม่เคยเร่งด่วน แต่ปัญหาของชีวิตถ้าทำให้การแก้ปัญหาเป็นเรื่องเร่งด่วนก็จะกลายเป็นธุรกิจ” คนเราสามารถนอนทับปัญหาหรือจมอยู่กับมันได้นานเท่าไร ถ้าเรายังมองว่าชีวิตโอเคอยู่ นอกจากชีวิตจะเจอกับวิกฤต ที่จะบังคับให้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง การเปลี่ยนด้วยวิกฤตจึงเป็นเรื่องเจ็บปวดมาก การจะรอให้ชีวิตเจอวิกฤตแล้วค่อยเปลี่ยนแปลง จึงไม่น่าใช่ทางเลือกที่ควรกระทำนัก ความเร่งด่วนจะ

ไม่เกิดขึ้นเอง มันจะต้องมาจากการเห็นความสำคัญของปัญหา โดยการจินตนาการจากคำถามว่า “หากเรายังนอนทับปัญหานี้ต่อไป สิ่งที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับเราจะเป็นอย่างไร” เช่น การขายอาหารที่มีหน้าร้านประจำ ในวันที่ร้านค้าจำเป็นต้องเลิกขาย เช่น มีการเวียนคืนที่ดิน แล้วร้านอาหารก็เตรียมขายแบบมีบริการจัดส่งอาหาร อยู่ก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤติ และยังขยายตลาดผู้บริโภคได้หรือเมื่อขยายบริการรับ และส่งสินค้าอาหารชนิดอื่นเข้าไปด้วย เพิ่มบริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมงต่อวัน มีการจัดส่งรับฝากซื้อของอื่นๆ ลดต้นทุนค่าขนส่ง

4. ค้นหาประสบการณ์ เพื่อแก้ปัญหา “การแก้ปัญหาไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ แค่นั่งคิด แม้ว่าจริง ๆ แล้วการแก้ปัญหา ก็คือการเปลี่ยนความคิดเป็นการเริ่มต้น แต่สิ่งหนึ่งในการเปลี่ยนความคิด เราจะต้องรู้วิธี เข้าใจขั้นตอนการเปลี่ยน ซึ่งการที่จะรู้วิธีเข้าใจขั้นตอนการเปลี่ยน เราอาจจะต้องมีการค้นคว้า ทั้งจากตำรา “อ่านหนังสือ” รวมถึงการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ดี คือ การไปหาผู้รู้ เพื่อลดการทดลองที่ผิดพลาด ผู้รู้หรือที่ปรึกษาปัจจุบันมีมากมาย ทั้งจากการเข้าอบรมสัมมนา การที่เราเข้าร่วมนอกจากการได้รับความรู้จากวิทยากร ยังอาจจะได้จากผู้เข้าร่วมสัมมนา เช่น ผู้บริการจัดส่งสินค้าวันหนึ่งต้องไปติดต่อกานเพื่อขอทำวีซ่า และพาสปอร์ต พบว่าต้องทำการติดต่อสองวัน เพื่อที่จะได้หนังสือเดินทาง รวมทั้งขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม มากมาย จึงทำเรื่องเสนอให้มีบริการจัดส่ง การให้บริการจองคิว กรอกแบบฟอร์มทางคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า ซึ่งได้รับการอนุมัติ ธุรกิจดังกล่าว ปัจจุบันมีมูลค่าหลายสิบล้านจึงเป็นที่มาของธุรกิจใหม่ๆ ตลอดเวลา

Innovation Creativity + Idea = กลายเป็น Business Start up หรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับ Technical Knowledge + Business Experience + Creativity = New Product สร้างสรรค์เพื่อสร้างความแตกต่าง What different now

5. สร้างนิสัยใหม่ ทำให้ยั่งยืน “ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำได้ครั้งเดียวแล้วได้ผล นอกจากเราจะเป็นคนสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาทดแทน” ในเมื่อนิสัยเก่าๆ เป็นสิ่งที่ใช้เวลาในการสะสมมาหลายปี ทำให้เรากลายเป็นคนแบบนี้ได้ การสร้างนิสัยใหม่ ก็ต้องใช้เวลานาน หากเราคาดหวังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว ย่อมจะผิดหวัง ดังนั้นต้องเผื่อใจ และค่อยๆ ทำมันทีละนิด แต่บ่อยๆ ซึ่งในตอนแรกๆ มักจะรู้สึกฝืน นั่นก็แปลว่ามาถูกทางแล้วครับ เช่น เริ่มต้นมองหาโอกาสจากการมองสิ่งรอบตัวเราในสิ่งที่เรานอนอยู่จากการเดินบนถนน คิดว่าทำไมถนนจึงต้องเป็นปูนซีเมนต์ ใช้กระเบื้องสี มาทำถนนได้หรือไม่ ถึงขยะหรือถุงขยะทำไมต้องสีดำ ทำอย่างไรเมื่อถึงขยะเต็มคนจัดเก็บมาจัดเก็บได้สะดวกแบบถึงขยะใสจะเห็นง่ายกว่าหรือไม่ ทำไมจึงมีขยะอยู่ที่พื้นถนนไม่อยู่ในถังขยะ ต้นไม้ข้างถนนไปไม้ร่วงลงพื้น สามารถทำประโยชน์อะไรได้จากเศษใบไม้ ทำอย่างไรให้ต้นไม้ข้างทางไม่เหี่ยวเฉา ป้ายรถเมล์มีความถี่เหมาะสมหรือไม่ ร้านขายของสองข้างทางมาได้อย่างไร ขายของอะไรแล้วจะ

ขายได้ ฯลฯ เมื่อเราฝึกคิดบ่อยๆ ก็จะทำให้ได้ความคิดใหม่ๆ และท้ายที่สุดก็จะกลายเป็น นิสัยใหม่ มุมมองใหม่จากความคิดใหม่ หากเราทำ นิสัยใหม่ มากเข้า บ่อยเข้า นานพอ ความคิดใหม่ก็จะเสียดังความความคิดเดิมก็จะหายไปเอง สิ่งสำคัญคือ เราต้องมีสติ ในการใช้ชีวิตทุก วัน อย่าปล่อยให้อารมณ์ ความซีเกียจ และความคุ้นชินกับนิสัยเดิมๆ มันพาเรากลับไปเหมือนเดิม

ดังนั้นถ้าเราอยาก คิดได้ ทำได้ รวยได้ ควรฝึกคิดเพื่อการส่งต่อไปยังการกระทำ แนวคิดเบื้องต้น 5 อย่างง่ายๆ จาก 1. มองให้เห็นปัญหา ว่ามันเป็นโอกาส 2. การมองปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราแล้ว เป็นปัญหากับคนอื่นด้วยหรือไม่ 3. สร้างความง่าย และช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วน 4. ค้นหา ประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหา 5. สร้างนิสัยใหม่ ทำให้ยั่งยืนครับ

คิดได้ ทำได้ รวยได้

คำถามเพื่อกระตุ้นความคิด

- * อะไรบ้างที่เปลี่ยนไปเพื่ออนาคต? What เทคโนโลยี
- * อะไรที่กำลังจะเปลี่ยน? แวนตา คอนแทคเลนส์ กล้อง

ถ่ายรูป

- * อะไรที่คนคิดว่าไม่มีวันเปลี่ยน? คุณธรรม จริยธรรม

จรรยาบรรณ

- * อะไรที่เปลี่ยนไปแล้วแต่คนไม่รู้สึกรู้? อารมณ์ น้ำซึม

บ่อทราย การเรียน ประสิทธิภาพ

- * ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง? ความยาก การโกง

การเอาเปรียบ เวลา



INTERNATIONAL
Bachelor's Degree PROGRAMS

ไทย-ญี่ปุ่น อบอุ่น ให้โอกาสคุณได้มากกว่า

- ✓ มากกว่าด้วยหลักสูตรที่เข้มข้น ใช้งานได้จริง
- ✓ มากกว่าด้วยโอกาสไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
- ✓ มากกว่าด้วยภาษาที่หลากหลาย
Thai, English, Japanese, Chinese & etc.

มาพร้อมโอกาส อีกมากมายที่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

02 763 2652

E-mail : tniinter@tni.ac.th

inter.tni.ac.th



TNI เปิดนานาชาติ

3 หลักสูตร 3 คณะ

- วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก
Data Science and Analytics : DSA
- วิศวกรรมดิจิทัล
Digital Engineering : DGE
- การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management : IBM**

**สามารถเลือกเรียน Dual Degree 3+1 เรียน 1 ปี
ที่ Southern New Hampshire University
เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Thai-Nichi Institute of Technology

1771/1 Pattanakarn Rd., Suan Luang,
Bangkok 10250 Thailand

website : www.tni.ac.th facebook : tniinter